



# BUU NEWS

ขุมปัญญาตะวันออก เพื่ออนาคตของแผ่นดิน : Wisdom of the East for Future of the Nation

HUSO NEWS ฉบับที่ ๐๓๒/๒๕๖๑

ประจำวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

## นางสาวณานิตา บุตรสุคนธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ค่ายรางวัลชนะเลิศการประกวด ในโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๖๐” ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้...สุขภาพดี” ประเภทสื่อภาพนิ่ง



### มากกว่าการให้ ได้

ส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตในการบริจาคเลือด

สิ่งที่ให้	<b>พลาสมา</b> ผลิตภัณฑ์จากนม	<b>เกล็ดเลือด</b>
	• ไขมันเล็กน้อย • โปรตีนสูงมาก	• ไขมันสูง • เม็ดเลือดขาว • เม็ดเลือดน้ำเหลือง
สิ่งที่ได้	<b>เม็ดเลือดแดง</b>	
	• อูรีนิก • การนำดี • ไขมันต่ำ	

ส่วนประกอบของโมเลกุลในการบริจาคเลือด

สิ่งที่ได้	<b>ไขมันสุขภาพ</b>	<b>ไขมันดี</b>
	• ไขมันดี • ไขมันอิ่มตัว	• ไขมันดี • ไขมันอิ่มตัว
สุขภาพแข็งแรง	<b>ไขมันสุขภาพ</b>	<b>ไขมันดี</b>
	• ไขมันดี • ไขมันอิ่มตัว	• ไขมันดี • ไขมันอิ่มตัว

**BRAND'S YOUNG BLOOD** พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560  
“บริจาคด้วยใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

นางสาวณานิตา บุตรสุคนธ์ นิสิตชั้นปีที่ ๓ สาขาโฆษณาและสื่อสารการตลาด ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ ๒๕๖๐” ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้...สุขภาพดี” ประเภทสื่อภาพนิ่ง

นางสาวณานิตา บุตรสุคนธ์ กล่าวว่า การส่งผลงานประกวดดังกล่าว ออกแบบเป็นแผ่นตัวต่อที่บ่งบอกส่วนประกอบของการบริจาคเลือด คือมีเลือด ๓ ส่วน ที่สามารถบริจาคได้ และสิ่งที่ได้จากการบริจาคเลือดเป็นตัวต่ออีก ๑ แผ่น ซึ่งพอทั้งสองส่วนมาประกอบกันจะเป็นตัวต่อ และส่วนประกอบที่ลงตัว โครงการนี้เป็นโครงการดี ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างผลงานให้ตัวเองแล้วยังได้มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ ข้อมูลต่าง ๆ ของการบริจาคเลือดด้วย นับว่าเป็นโครงการที่ดี โครงการหนึ่งเลยล่ะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณานิตา บุตรสุคนธ์ด้วยค่ะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๓๓๖๓ แฟกซ์ ๐ ๓๘๓๙๐๓๕๕



www.facebook.com/BUU.Huso

ภาพและข่าวโดย : สุปราณี อึ้งเจริญ นักประชาสัมพันธ์